

**สรุปรายงานการประชุมการระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก
“ระบบซี” เป็น “ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน”**

เรื่อง	มติที่ประชุม
<p>1. การระบุตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญในบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p>	<p>1.1 ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ ให้ระบุเฉพาะชื่อตำแหน่ง โดยให้ใช้ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน คือ</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1.1 ประเภทบริหาร เช่น ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี เป็นต้น</p> <p style="padding-left: 40px;">1.1.2 ประเภทอำนวยการ เช่น ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เป็นต้น</p> <p>1.2 ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ให้ระบุทั้งชื่อตำแหน่งและระดับตำแหน่ง โดยให้ใช้ชื่อตำแหน่งในสายงานและระบุระดับตำแหน่งในสายงานต่อท้ายชื่อตำแหน่งโดยไม่ต้องระบุคำว่า “ระดับ” และให้พิมพ์ติดกัน คือ</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2.1 ประเภทวิชาการ เช่น สายงานนิติการ การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัวให้ระบุว่า “นิติกรปฏิบัติการ” “นิติกรชำนาญการ” “นิติกรชำนาญการพิเศษ” “นิติกรเชี่ยวชาญ” หรือ “นิติกรทรงคุณวุฒิ” เป็นต้น หรือสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัวให้ระบุว่า “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ” “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ” “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ” “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ” หรือ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ” เป็นต้น</p> <p style="padding-left: 40px;">1.2.2 ประเภททั่วไป เช่น สายงานปฏิบัติงานธุรการ การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัวให้ระบุว่า “เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน” หรือ “เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน” หรือ “เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส” หรือสายงานปฏิบัติการที่ดิน การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัวให้ระบุว่า “เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติการ” “เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน” หรือ “เจ้าพนักงานที่ดินอาวุโส” เป็นต้น</p>
<p>2. การเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญจาก “ระบบซี” เป็น “ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน”</p>	<p>2.1 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องขอมีบัตรใหม่หรือขอเปลี่ยนบัตร มี 2 สาเหตุ คือ</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.1 สาเหตุที่เกิดจากสภาพของบัตร คือ บัตรหมดอายุ บัตรหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ</p> <p style="padding-left: 40px;">2.1.2 สาเหตุที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถือบัตรนั่นเอง กล่าวคือ ผู้ถือบัตรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล และเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ถือบัตรได้เลื่อนยศ เลื่อนชั้น เลื่อนระดับ เปลี่ยน ตำแหน่ง หรือย้ายสังกัด</p> <p style="padding-left: 40px;">การที่ชื่อตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญเปลี่ยนไปตามที่มีการปรับปรุงโครงสร้างและการจำแนกตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ ทั้งระบบดังกล่าวน่าจะอยู่นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของคำว่า “เปลี่ยนตำแหน่ง”</p>

เรื่อง	มติที่ประชุม
	<p>ซึ่งการสรุปประเด็นตามข้อ 2 นี้ สป.สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าเป็นการวินิจฉัยตีความตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542 ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว จึงได้ดำเนินการเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ขอความเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งหากได้ข้อยุติประการใด จะได้แจ้งให้ทราบต่อไป</p> <p>ดังนั้น ระหว่างรอข้อยุติตามประเด็นดังกล่าว การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ระบุตำแหน่งใหม่ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะจัดทำให้เฉพาะสาเหตุตามข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 <u>ยกเว้น</u> การขอมีบัตรใหม่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ของข้าราชการตามที่ ก.พ.ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ทั้งนี้ บัตรประจำตัวเดิม (ระบบซี) ยังคงใช้ได้ต่อไป จนกว่าบัตรหมดอายุ</p>
<p>3. การอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญคงสิทธิการแต่งเครื่องแบบตามระบบซีไปพลางก่อน</p>	<p>สป.สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2478 และมีอำนาจออกกฎหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งใหม่ยังคงสิทธิในการแต่งเครื่องแบบตามตำแหน่งเดิมในระบบซีไปพลางก่อน จนกว่ากฎสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จ และมีผลใช้บังคับ และพิจารณาสั่งการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่างกฎสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไป</p>